

# Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Thạc Sĩ ở Pháp được dân chúng nể phục

Thứ bảy, ngày 02/12/2023 10:31 AM (GMT+7)

Vị công chúa này nổi tiếng trên toàn thế giới khi là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Thạc Sĩ ở nước ngoài. Không những học rộng tài cao, bà còn rất xinh đẹp.

Hàm Nghi là một trong ba vị vua yêu nước trong thời kỳ chống Pháp của Việt Nam (hai người còn lại là Thành Thái và Duy Tân). Năm 1889, Hàm Nghi bị Pháp bắt được và đưa lên tầu đến Alger (thủ đô của Algérie, Bắc Phi), giam lỏng ở làng El Biar.

Trong thời gian sống ở đây, vua Hàm Nghi chăm chỉ học tiếng Pháp, vẫn giữ phong tục người Việt. Đến năm 1904, ông kết hôn với bà Laloe (chánh án tòa án Alger) và sinh được 3 người con lần lượt là: công chúa Nguyễn Phúc Như Mai (1905-1999), công chúa Nguyễn Phúc Như Lý (1908-2005), hoàng tử Minh Đức (1910-1990).



Chân dung vua Hàm Nghi. Ảnh tư liệu



Đám cưới vua Hàm Nghi và bà Laloe. Ảnh tư liệu

Trong số đó, công chúa Như Mai nổi bật nhất khi từ nhỏ đã thông minh hơn người. Bà được cha gửi về Paris học và thi đỗ vào Đại học Nông lâm. Trong suốt quá trình theo học ở đây, công chúa Việt Nam luôn là sinh viên giỏi. Cuối khóa, bà tốt nghiệp thủ khoa Thạc Sĩ Nông Lâm và về Alger sống cùng cha mẹ.

Một thời gian sau, công chúa Như Mai trở lại Pháp làm việc, học thêm lấy bằng Hóa học. Bà làm việc ở Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi đến tỉnh Dordogne và Correze. Riêng ở Correze, con gái vua Hàm Nghi đã giúp đỡ người dân về kỹ thuật trồng trọt. Bà rất được mọi người yêu mến và kính trọng.



Ảnh TL Nguyễn Đắc Xuân  
Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai. Ảnh tư liệu

Tìm hiểu thêm về công chúa Như Mai – người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài mới thấy con người của bà rất đáng nể phục. Cuộc sống ở Pháp của bà rất giản dị, từ cách ăn mặc đến lời ăn tiếng nói. Đặc biệt, công chúa Như Mai còn thích diện đồ giống người Việt Nam chứ không theo phong cách phụ nữ Pháp ngày ấy. Vị công chúa này được đánh giá là tuyệt sắc giai nhân, có vẻ ngoài nổi bật.

Sau khi vua Hàm Nghi mất, công chúa Như Mai cùng các em đưa hài cốt ông về Pháp an táng trong nghĩa trang gia đình. Cuối cùng, họ cùng bà Laloe cũng chuyển về đây sinh sống. Mẹ mất, để tỏ lòng thương nhớ, giữ chữ hiếu, công chúa Như Mai quyết định không lấy chồng. Phần cuối cuộc đời bà sống trong viện dưỡng lão, khi mất an táng cùng nghĩa trang với cha mẹ./.

-----  
**Nguồn:** <https://danviet.vn/nguoi-phu-nu-viet-nam-dau-tien-la-thac-si-nuoc-ngoai-duoc-dan-chung-phap-ne-phuc-20231202065203659.htm>



[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9800 TÁC PHẨM**